

**สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ กปส.
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔
ณ ห้องประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ชั้น ๒ ห้อง ๒๑๑ B**

ในคราวประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ กปส. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ชั้น ๒ ห้อง ๒๑๑ B โดยมีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ (นายเกษมพร เสริมพานิช) เป็นประธาน สรุปประเด็นสำคัญได้ ดังนี้

ลำดับที่	เรื่อง	มติที่ประชุม คณะกรรมการสวัสดิการ
๑	ผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการสวัสดิการพิจารณาการกู้ยืมเงินกองทุนสวัสดิการ กปส.	- รับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการสวัสดิการพิจารณาการกู้ยืมเงินกองทุนสวัสดิการ กปส. ว่า ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔ มีข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ ยื่นคำขอกู้ยืมเงินทั้งสิ้น ๑๔ ราย เป็นเงิน ๑,๐๓๘,๐๐๐ บาท ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ จำนวน ๑๔ ราย กู้ยืมเงินฯ ได้ เป็นเงินจำนวน ๗๓๗,๕๐๐ บาท โดยกองทุนฯ มีเงินให้กู้ยืมได้ ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔ เป็นเงินจำนวน ๑๑,๙๔๓,๕๒๐ บาท
๒	หลักเกณฑ์การกู้ยืมเงินกองทุนสวัสดิการ กปส.	- รับทราบการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การกู้ยืมเงินกองทุนสวัสดิการ กปส. ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ● ขยายวงเงินกู้ จาก ๑๐ เท่า เป็น ๑๕ เท่า ของเงินเดือนสุทธิ แต่ไม่เกินวงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ● ขยายระยะเวลาการผ่อนชำระจาก ๒๔ เดือน เป็น ๓๖ เดือน สิ้นสุดระยะเวลาการรับราชการ หรือ สิ้นสุดระยะเวลาการเกษียณอายุราชการ <p style="text-align: center;">หลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ประกาศแจ้งเวียนทางอินทราเน็ตเรียบร้อยแล้ว</p>

ลำดับที่	เรื่อง	มติที่ประชุม คณะกรรมการสวัสดิการ
๓	การจัดกิจกรรมหารายได้เข้ากองทุนสวัสดิการ กปส.	<p>- รับทราบการดำเนินงานในการจัดกิจกรรมหารายได้เข้ากองทุนสวัสดิการ กปส.</p> <p><u>โครงการแข่งขันแรลลี่ (ขับขี่ปลอดภัย อุ่นใจ ทั่วครอบครัว ภาค ๒)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● เปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดการแข่งขัน จากวันที่ ๒๓ - ๒๔ เม.ย.๕๔ เป็น วันที่ ๖ - ๗ ส.ค. ๕๔ คาดว่าจะหารายได้เข้ากองทุนสวัสดิการ กปส. ประมาณ ๑ ล้านบาท โดยมี ผอ.สทท. เป็น ประธานคณะทำงาน และ ลนท. เป็นคณะทำงาน และเลขานุการ ● อนุมัติให้ดำเนินโครงการฯ โดยใช้เส้นทาง กรุงเทพฯ - ลองบีช ชะอำ จ.เพชรบุรี ● อนุมัติอัตราค่าตอบแทนผู้สนับสนุนโครงการ ● อนุมัติให้ยกเว้นค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ สปอตประชาสัมพันธ์ (วิทยุ/โทรทัศน์) เนื่องจาก เป็นกิจกรรมหารายได้เข้ากองทุนสวัสดิการ กปส. ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ และเป็น ความต้องการของราชการตามระเบียบ กปส. ว่าด้วย การให้เช่าเวลาฯ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ ● อนุมัติให้ สวท. และ สทท. จัดทำสปอตเชิญชวนเข้าร่วมการแข่งขันหน่วยละ ๒ สปอต ออกอากาศตั้งแต่เดือน พ.ค. ถึง วันที่ ๕ ส.ค. ๕๔ ● อนุมัติให้ ศสช.จัดทำเว็บประชาสัมพันธ์ และดาวนโหลดใบสมัคร

ลำดับที่	เรื่อง	มติที่ประชุม คณะกรรมการสวัสดิการ
		<p><u>การจัดแสดงคอนเสิร์ตเสียงสวรรค์วันประชาครั้งที่ ๑๑</u></p> <p>จะจัดแสดงคอนเสิร์ตเสียงสวรรค์วันประชาครั้งที่ ๑๑ เทิดพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราชา “สังคีต ลีลา ลีลาศ” ซึ่งจะจัดแสดงในวันอาทิตย์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ หอประชุม กปส. ซ.อารีย์สัมพันธ์ ทั้งนี้ ได้เตรียมงานเรียบร้อยแล้ว โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานเพื่อดำเนินการด้านต่างๆ เช่น ประสานหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จำหน่ายบัตรเข้าชมคอนเสิร์ต รวมถึงการคัดเลือกบทเพลงเพื่อขับร้อง เป็นต้น</p>
๔	สวัสดิการเงินกู้เฉพาะโอกาส	<p>เห็นชอบให้ คณะอนุกรรมการสวัสดิการพิจารณาการกู้ยืมเงินกองทุนสวัสดิการ กปส. และคณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขระเบียบหรือข้อบังคับการดำเนินการจัดสวัสดิการภายใน กปส. พิจารณาร่างหลักเกณฑ์การกู้ยืมเงินกองทุนสวัสดิการ กปส. เฉพาะโอกาสขึ้น กรณีที่ต้องเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันก่อตั้ง กปส. และวันเกษียณอายุราชการต่อไป ซึ่งเงินกู้เฉพาะโอกาสนี้ จะมอบสิทธิประโยชน์แก่ ข้าราชการลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ โดยให้สิทธิกู้ได้ในวงเงินสูงสุด ๕,๐๐๐ บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๓ และให้ผ่อนชำระหนี้เป็นเวลา ๕ งวด</p>

สรุปมติโดย... ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสวัสดิการ กปส.